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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  
สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจ าปี พ.ศ.25๖๗  ครั้งที่  ๑ 

วันพุธที่  ๑๒  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.25๖๗ 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  อ าเภอพระทองค า  จังหวัดนครราชสีมา 

--------------------------- 
ผู้มาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสมมิตร  บัวหอม ประธานสภาฯ สมมิตร  บัวหอม  
2 นายสนั่น  ของดี รองประธานสภาฯ สนั่น  ของดี  
3 นายชัยพร  รักงาม เลขานุการสภาฯ ชัยพร  รักงาม  
4 นายพรชัย  พรหมมาศ สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 1 พรชัย  พรหมมาศ  
5 นายสืบ  ภิรมจิตร สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๓ สืบ  ภิรมจิตร  
6 ว่าท่ีร้อยตรีประสาธน์  พันธุ สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๔ ประสาธน์  พันธ ุ  
7 นายศรีไพร  พาผล สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๕ ศรีไพร  พาผล  
8 นางพิศเพลิน  โปรดสันเทียะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๖ พิศเพลิน  โปรดสันเทียะ  
9 นายไพศาล  โกเมส สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๗ ไพศาล  โกเมส  

10 นายธนพล  แดงสันเทียะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๙ ธนพล  แดงสันเทียะ  
11 นายยงยุทธ  เป้าพงษ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๑๐ ยงยุทธ  เป้าพงษ์  
12 นายไพฑูรย์  มณฑา สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๑๑ ไพฑูรย์  มณฑา  
13 นายบุญเชิด  ชินสันเทียะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๑๒ บุญเชิด  ชินสันเทียะ  
14 นางอุทัย  ค าสันเทียะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๑๓ อุทัย  ค าสันเทียะ  
15 นายอนุรักษ์  สุจริยา สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๑๔ อนุรักษ์  สุจริยา  
16 นายสุชีพ  สุขนอก สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๑๕ สุชีพ  สุขนอก  
17 นายสมหมาย  ลางสันเทียะ สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๑๖ สมหมาย  ลางสันเทียะ  
18 นายพัน  นิ่มบัวลา สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๑๗ พัน  นิ่มบัวลา  
19 นายประสิทธิ์  พางาม สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี ๑๘ ประสิทธิ์  พางาม  
๒๐ นายสุเชาวน์  ขานนาม สมาชิกสภา อบต. หมู่ท่ี 1๙ สุเชาว์  ขานนาม  

 
ผู้ไม่มาประชุม 
  
ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1 นายสัญญา  หินโคกสูง เลขานุการนายก อบต.พังเทียม  
๒ นางสาวพรกมล  ทองขุนวงศ์ ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ นายอิทธิศักดิ์  อินทร์จ านงค์ นายก  อบต.พังเทียม อิทธิศักดิ์  อินทร์จ านงค์  
2 นายสมส่วน  กอดสันเทียะ รองนายก  อบต.พังเทียม สมส่วน  กอดสันเทียะ  
3 นายสมิทธ์  ฤทธิสนธิ์ รองนายก  อบต.พังเทียม สมิทธ์  ฤทธิสนธิ์  
๔ นายกฤษดา  ปิ่นทอง ปลัด  อบต.พังเทียม กฤษดา  ปิ่นทอง  
๕ นางจิตนภา  เลาหะนาคีวงศ์ รองปลัด  อบต.พังเทียม จิตนภา  เลาหะนาคีวงศ์  
๖ นายสยาม  บัวหอม ผู้อ านวยการกองช่าง สยาม  บัวหอม  
๗ นางสาวชุติกาญจน์  จู๋หมื่นไวย ผู้อ านวยการกองคลัง ชุติกาญจน์  จู๋หมื่นไวย  
๘ นางสาวพิณพิชญา  บาทขุนทด หัวหน้าส านักปลัด  อบต. พิณพิชญา  บาทขุนทด  
๙ นายผจญ  ครูท าสวน นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ผจญ  ครูท าสวน  

 
เร่ิมประชุม    เวลา  09.๐0  น. 

  เมื่อถึงก าหนดเวลานัดประชุม  นายสมมิตร  บัวหอม  ประธานสภาองค์การบริหารส่วน  
    ต าบลพังเทียม  ท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม  ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ   
    ดังนี้  
 
ระเบียบวาระที่  1 เร่ือง ที่ประธานแจ้ง ต่อที่ประชุม 
    -ไม่มี-  

 

ระเบียบวาระที่  2 รับรองรายงานการประชุม 
สมมิตร  บัวหอม  รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พังเทียม   สมัยสามัญ  สมัยแรก              
ประธานสภาฯ  ครั้งท่ี ๑/256๗  เมื่อวันท่ี  ๒๐  กุมภาพันธ์  256๗  ขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
    ตรวจสอบรายงานการประชุม  ถ้าไม่มีแก้ไขขอให้รับรองรายงานการประชุมด้วยครับ  
มติที่ประชุม  มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์  

 

ระเบียบวาระที่  3 เร่ือง เพื่อทราบ   
   -ไม่มี-   

 

ระเบียบวาระที่  ๔   เร่ือง  ที่คณะกรรมการสภาท้องถ่ินต้ังขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ  
   -ไม่มี-  

 

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ือง ที่เสนอใหม่  
   ๕.๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการด าเนิน  
         โครงการก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนด้วยการน าไปใช้ผลิตไฟฟา้ตามประกาศรับซ้ือ  
         ไฟฟา้จากขยะชุมชนของคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  (กกพ.)    

สมมิตร  บัวหอม  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  ช้ีแจง   
ประธานสภาฯ    
อิทธิศักด์ิ  อินทร์จ านงค์   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  ด้วยองค์การบริหารส่วน  
นายก อบต.พังเทียม  ต าบลพังเทียม  ได้รับหนังสือจากองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคง  ขอความอนุเคราะห์  
    ให้น าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  ( MOU)  ในการก าจัดขยะมูลฝอยร่วมกับ องค์กร  
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    ปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม  Cluster  เสนอต่อท่ีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
    พังเทียม  พิจารณาให้ความเห็นชอบ  MOU  ดังกล่าว  (เอกสารแนบ)  
      ด้วยองค์การบรหิารส่วนต าบลพังเทียม  ได้รบัหนงัสือจากองค์การบรหิารส่วน  
    ต าบลเมืองคง  ท่ี  นม 81306/ว  345  ลงวันท่ี  3  พฤษภาคม  2567  เรื่อง  น าส่ง  
    บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  ( MOU)  ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ท่ีอยู่ในกลุ่มการ  
    ก าจัดขยะมูลฝอย (Cluster)  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคง  สืบเนื่องจากรัฐบาล  
    พลเอกประยุทธ  จันทร์โอชา  ได้มีนโยบายแก้ไขปัญหาขยะท่ีเป็นปัญหาเรื่องการจัดการ  
    ขยะการจัดการขยะแบบท่ัวไปคือฝังกลบ  รัฐบาลท่ีผ่านมาได้มีแนวทางการจัดการขยะ  
    เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาส่ิงแวดล้อมโดยน าขยะเข้าโรงงานก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิต  
     ไฟฟ้าและขายกระแสไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้า  โดยมีนโยบายส่ังการให้ทุกจังหวัดได้จัดท า  
    แผนจัดการขยะมูลฝอยชุมชนปกติแล้วพื้นท่ีด าเนินโครงการต้องอยู่ในพื้นท่ีองค์การ  
    บริหารส่วนต าบลเมืองคงแต่เนื่องจากติดปัญหา  จึงมีการส ารวจพื้นท่ีและจัดท า  
                              ประชาคมใหม่  พืน้ท่ีใหม่ท่ีใช้ด าเนนิโครงการก าจัดขยะแห่งใหม่คือบ้านใหม่  หมูท่ี่  10   
    ต าบลพะงาด  อ าเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา  ส่วนเจ้าภาพคือองค์การ  
    บริหารส่วนต าบลเมืองคงตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างและด าเนินการ  
    ก่อสร้าง                    
     ขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  ทุกท่าน  ได้ท าการ  
    ตรวจสอบเอกสารข้อตกลงความร่วมมือในการด าเนินโครงการก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน  
    ด้วยการน าไปผลิตไฟฟ้า  ตามประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนของคณะกรรมการ  
    ก ากับกิจการพลังงาน  (กกพ.)   ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคง  กับองค์กร  
    ปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่ม  Cluster  คง  (จ านวน  ๑๒๙  แห่ง)  ในเขต  ๑๗  อ าเภอ   
    ได้แก่  อ าเภอคง  อ าเภอโนนสูง  อ าเภอโนนไทย  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  อ าเภอ  
    จักราช  อ าเภอพระทองค า  อ าเภอขามสะแกแสง  อ าเภอบ้านเหล่ือม  อ าเภอแก้ง  
    สนามนาง  อ าเภอบัวใหญ่  อ าเภอบัวลาย  อ าเภอสีดา  อ าเภอโนนแดง  อ าเภอประทาย   
    อ าเภอชุมพวง  อ าเภอเมืองยางและอ าเภอล าทะเมนชัย  สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
    พังเทียม  ได้มีมติเห็นชอบบันทึกข้อตกลงต้ังแต่สมัยท่ีแล้ว  และครั้งนี้เป็นการทบทวน  
    บันทึกข้อตกลงเนื่องจากมีการอนุมัติงบประมาณและก าลังด าเนินการก่อสร้างตามท่ีได้  
    แจ้งรายละเอียดให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียมทราบครับ  
สมส่วน  กอดสันเทียะ  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  ผมได้มีโอกาสไปศึกษาดูงาน  
รองนายก  อบต.พังเทียม  ร่วมกับคณะของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  โรงก าจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อ  
    ส่ิงแวดล้อม  หนองแขม  ท่ีจะน าไปใช้ในจังหวัดนครราชสีมา  เพื่อลดปัญหาส่ิงแวดล้อม   
    การท างานของโรงก าจัดขยะผลิตไฟฟ้าเพื่อส่ิงแวดล้อมควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ใน  
    ห้องปฏิบัติการเริ่มต้นจากรถเก็บขยะมาเทท่ีบ่อรับขยะ  (ระบบปิด)  ๕๐๐  ตันต่อวัน   
    เครนจะคีบขยะ  คีบละ  4  ตัน  เข้าสู่เตาเผา การเผาใช้อุณหภูมิ  850-1,100  องศา  
    เซลเซียส  โรงงานแห่งนี้สามารถเผาขยะได้วันละ  500  ตัน  พลังงานความร้อนจาก  
    เตาเผาสามารถผลิตเป็นกระแสไฟฟา้น าไปใช้ประโยชนโ์ดยการท่ีเอาขยะท่ีสกปรกมาเป็น  
    เช้ือเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าหรือการเปล่ียนแปลงขยะเป็นกระแสไฟฟ้า  ส่วนระบบ  
    บ าบัดน้ าเสียติดต้ังระบบบ าบัดน้ าเสียเพื่อรวบรวมและบ าบัดให้มีคุณภาพ  น้ าเสีย   
     
 



4 
 

    น้ าท้ิง  ผ่านการบ าบัดแล้วจะหมุนเวียนใช้ใหม่ในกิจกรรมของโครงการ  เช่น  รดน้ า  
    ต้นไม้  ไม่มีการระบายน้ าเสียออกสู่ส่ิงแวดล้อมภายนอก           
สมมิตร  บัวหอม   มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  ท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่  
ประธานสภาฯ   ครับ  ถ้าไม่มี  สมาชิกสภาฯ  สอบถามเพิ่มเติมผมขอมติท่ีประชุม  สมาชิกสภาองค์การ  
    บริหารส่วนต าบลพังเทียม  ท่านใดเห็นชอบ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการด าเนิน  
    โครงการก าจัดขยะมูลฝอยชุมชนด้วยการน าไปใช้ผลิตไฟฟ้าตามประกาศรับซื้อไฟฟ้าจาก  
    ขยะชุมชนขอบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  (กกพ.)   ขอให้ยกมือครับ  
มติที่ประชุม   เห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการด าเนินโครงการก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน  
    ด้วยการน าไปใช้ผลิตไฟฟ้าตามประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากขยะชุมชนของ คณะกรรมการ  
    ก ากับกิจการพลังงาน  (กกพ.)  มีมติเห็นชอบดังนี้  
     - เห็นชอบ ๑๗   เสียง   
     - ไม่เห็นชอบ - เสียง  
     - งดออกเสียง ๓ เสียง  (ประธานสภาฯ,รองประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ)  
 
    ๕.๒ การพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   
          ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๗  (กิจการประปา)  
สมมิตร  บัวหอม  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  ช้ีแจง  
ประธานสภาฯ   
อิทธิศักด์ิ  อินทร์จ านงค์    เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  เรื่อง  ขอเสนอญัตติขอ  
นายก  อบต.พังเทียม อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๗  โดยมีหลักการและ  
    เหตุผลดังนี้   
       เร่ืองเดิม  
                              ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2567  กิจการ  
    ประปาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์การเกษตร   
    ต้ังไว้  28,000  บาท  
                             - เพื่อจัดซื้อปั๊มหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า  จ านวน  2  เครื่องๆ  ละ  14,000    
    บาท  เป็นเงิน  28,000  บาท  
                             - ขนาด  2  แรงม้า  220  โวลต์  50  เฮิรตซ์          
                           ข้อเท็จจริง  
                             กิจการประปาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  มีความประสงค์ซื้อครุภัณฑ์  
             เพื่อใช้ในการผลิตน้ าประปา  แต่งบประมาณไม่เพียงพอ  จึงขออนุมัติโอนงบประมาณ  
             รายจ่ายดังนี้  
                            โอนลด  กิจการประปา  ประเภทเงินเดือน  (ฝ่ายประจ า)  
                                     - หมวดค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  จ านวน  5,000  บาท  
                              โอนเพิ่ม  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์การเกษตร  จ านวน  5,000  บาท  
                             คงเหลืองบประมาณก่อนโอน  งบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์การเกษตร   
    ต้ังไว้  28,000  บาท  โอนเพิ่ม  5,000  บาท  รวมงบประมาณท้ังส้ิน  33,000   
          บาท    
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                                - เพื่อจัดซื้อปั๊มหอยโข่งมอเตอร์ไฟฟ้า  จ านวน  2  เครื่องๆ  ละ  16,500   
    บาท  เป็นเงิน  33,000  บาท  
                                    - ขนาด  2  แรงม้า  220  โวลต์  50  เฮิรตซ์  
                           กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ  
                             ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน  
    ท้องถิ่น  พ.ศ.2563  ข้อ  27  การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอน  
    เพิ่ม  โอนลด  ท่ีท าให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปล่ียน  หรือโอนไปต้ังจ่ายเป็น  
    รายการใหม่  เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
      องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  ได้ด าเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น   
    (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ตามหนังสือด่วนท่ีสุดท่ี  มท  0810.3/ว  3867  ลงวันท่ี  6   
    กรกฎาคม  2564  เรื่อง  แนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนด  
    แนวทางดังนี้  
      1. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญในการบรรจุโครงการพัฒนา   
     ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง  หลักของราคากลาง   
     ตามพระราชบัญญติัจัดซือ้จัดจ้างและการบรหิารพสัดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  มีความ  
    โปร่งใสในการก าหนด  ราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์  ท้ังนี้  ให้องค์กร  
    ปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาทบทวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในการก าหนด  
    ราคากลาง  หรือคุณลักษณะมาตรฐาน  ก่อนน าไปท า  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
    งบประมาณ  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมการใช้งบประมาณจากเงินสะสม  การตั้ง  
    งบประมาณ  อุดหนุนให้แก่หน่วยงานอื่น  รวมถึงการจัดท าค าของบประมาณเงิน  
    อุดหนุนเฉพาะกิจให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด  
           ๒. ผู้บริหารท้องถิ่นมีอ านาจในการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นใน  “ราคากลาง ”   
     แหง่พระราชบญัญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและ การบริหารงานพัสดุภาครัฐ  พ .ศ.2560   
    เปล่ียนแปลงสูงขึ้นจากแผนพัฒนาท้องถิ่น  หรือการแก้ไข  “แผนงาน ” 
      ตามรูปแบบจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของ องค์กร  
    ปกครองส่วนทอ้งถิ่น  และการแก้ไขท่ีจะด าเนินการตามโครงการพัฒนาท่ีปรากฏในแผน  
    พัฒนาท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ใน ปัจจุบัน  
     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง  
    ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับท่ี  3)  พ.ศ.2561  ข้อ  21   
    “การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น  เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้  
    เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้วให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่  
    น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ  พร้อมท้ังแจ้งสภาท้องถิ่น   
    อ าเภอ  และจังหวัดทราบด้วย ”    
สมมิตร  บัวหอม  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  ท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่  
ประธานสภาฯ   ครับ  ถ้าไม่มี  ผมขอมติท่ีประชุมว่าท่านใดอนุมัติให้โอนงบประมาณไปต้ังจ่ายเป็น  
    รายการใหม่  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๗  ขอให้ยกมือครับ       
มติที่ประชุม    - อนุมัติ   ๑๗   เสียง   
     - ไม่อนุมัติ - เสียง  
     - งดออกเสียง ๓ เสียง  (ประธานสภาฯ,รองประธานสภาฯ,เลขานุการสภาฯ)  
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    - พักการประชุม  เวลา  ๑๒.๐๐  น.   
      - เริ่มประชุม  เวลา  ๑๓.๐๐  น.  
 
ระเบียบวาระที่  ๖  เร่ือง  อื่นๆ  
    ๖.๑ การจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2568  
สมมิตร  บัวหอม  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  ช้ีแจง  
ประธานสภาฯ  
อิทธิศักด์ิ  อินทร์จ านงค์  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม จะจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
นายก  อบต.พังเทียม  งบประมาณ  พ.ศ.2568  และได้แจ้งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  
    ส่งโครงการเพื่อให้กองช่างประมาณการเพื่อบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
    ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2568  เพื่อเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  
    พิจารณาในสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าพังเทียม  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3   
    ประจ าปี  พ.ศ.2567  ท่ีก าหนดไว้คือวันท่ี  1-15  สิงหาคม  2567  หากท่านสมาชิก  
    สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  หมู่บ้านใดด าเนินการเรียบร้อยแล้วขอให้ส่ง  
    โครงการด้วยครับ    
มติที่ประชุม   ทราบ  
    ๖.๒  การพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนต าบลพังเทียม  
สมมิตร  บัวหอม  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  ช้ีแจง  
ประธานสภาฯ  
อิทธิศักด์ิ  อินทร์จ านงค์  การพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนต าบล  
นายก  อบต.พังเทียม พังเทียม  โครงการท่ีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียมส่งเข้ามาเพื่อขอ  
    อนุมัติงบประมาณในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนต าบลพังเทียม  
    จะเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียมในสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วน  
    ต าบลพังเทียม  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๓  ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๗  ครับ  
มติที่ประชุม   ทราบ  
    ๖.๓  การจัดท าป้ายชื่อหมู่บ้านในต าบลพังเทียม  อ าเภอพระทองค า  จังหวัด  
           นครราชสมีา  
ยงยุทธ  เป้าพงษ์  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  ขอปรึกษาสภาองค์การบริหาร  
ส.อบต.  หมู่ที่  ๑๐   สวนต าบลพังเทียม  ว่าการจัดท าป้ายช่ือหมู่บ้านสามารถด าเนินการได้หรือไม่  เนื่องจาก  
    ป้ายช่ือหมู่บ้านบึงน้อยช ารุดด้วยมีรถบรรทุกชนป้ายช่ือหมู่บ้านท าให้เกิดความเสียหาย  
    ประกอบกับป้ายมีอายุหลายปีเกิดสนิมผุกร่อนได้ปรึกษากับประชาคมหมู่บ้านว่าจะ  
    สามารถของบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียมได้หรือไม่ครับ   
สมมิตร  บัวหอม  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  ช้ีแจง  
ประธานสภาฯ  
อิทธิศักด์ิ  อินทร์จ านงค์  ท่านสมาชิกสภา  หมู่ท่ี  10  หารือเรื่องท าป้ายช่ือหมู่บ้าน  ถ้าเป็นองค์การบริหารส่วน  
นายก  อบต.พังเทียม  ต าบลพังเทียมเป็นหน่วยงานด าเนินการน่าจะเป็นป้ายแจ้งบอกว่าเป็นหมู่บ้านอะไร   
    แต่ถ้าเป็นป้ายท่ีสมาชิกสภาฯ สอบถามน่าจะเป็นป้ายทางเข้าหมู่บ้านบึงน้อยตัวนั้นน่าจะ  
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    เป็นทรัพย์สินของทางหมู่บ้านตอนนี้ช ารุดถ้าจะใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วน  
    ต าบลพังเทียม  ต้องดูเรื่องระเบียบอย่างรอบคอบว่าสามารถด าเนินการได้หรือไม่หากจะ  
    ด าเนินการต้องท าในภาพรวมทั้งต าบลครับ    
   ๖.๔ การย้ายเสาไฟฟ้าบ้านบึงน้อย  หมู่ที่  ๑๐  ต าบลพังเทียม  อ าเภอพระทองค า   
          จังหวัดนครราชสมีา  
ยงยุทธ เป้าพงษ์  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  ขอให้องค์การบริหารส่วนต าบล  
ส.อบต.  หมู่ที่  ๑๐  พังเทียมด าเนินการย้ายเสาไฟฟ้าบริเวณก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบึงน้อย   
    หมู่ท่ี  10  ด้วยครับ   
สมมิตร  บัวหอม  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  ช้ีแจง  
ประธานสภาฯ  
อิทธิศักด์ิ  อินทร์จ านงค์ การย้ายเสาไฟฟ้าบริเวณดังกล่าว  ซึ่งเป็นพื้นท่ีด าเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต  
นายก  อบต.พังเทียม  เสริมเหล็ก  ก่อนท าโครงการต้องมีการย้ายเสาไฟฟ้าก่อนครับ  
    ๖.๕  การขอรับงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนบ้านบึงน้อย  หมู่ที่  ๑๐   
           (บ้านครูวรวิทย์)  ต าบลพังเทียม  อ าเภอพระทองค า  จังหวัดนครราชสีมา  
ยงยุทธ เป้าพงษ์  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  ผมได้เขียนหนังสือร้องเรียนร้อง  
ส.อบต.  หมู่ที่  ๑๐  ทุกข์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนบ้านบึงน้อย  หมู่ท่ี  10   
    สายบ้านครูวรวิทย์  เพื่อให้เกิดความสะดวกในการสัญจรไปมาครับ    
สมมิตร  บัวหอม  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  ช้ีแจง  
ประธานสภาฯ  
อิทธิศักด์ิ  อินทร์จ านงค์ ทราบแล้วและมอบหมายกองช่างด าเนินการส ารวจเพื่อประมาณราคาครับ  
นายก  อบต.พังเทียม   
    ๖.๖  การก่อสร้างรางระบายน้ าบ้านพังเทียม  หมู่ที่  1  ต าบลพังเทียม อ าเภอ  
          พระทองค า  จังหวัดนครราสมีา  
พรชัย  พรหมมาศ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบล 
ส.อบต.  หมู่ที่  ๑  พังเทียมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ท่ี  ๑  สายทิศตะวันออก  เมื่อเกิดฝนตก  
    ท าให้มีน้ าขังขอสอบถามว่าจะมีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไรบ้างครับ   
สมมิตร  บัวหอม  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  ช้ีแจง  
ประธานสภาฯ  
อิทธิศักด์ิ  อินทร์จ านงค์ พื้นท่ีตรงนี้มีการด าเนินโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเสร็จส้ินโครงการแล้ว  เมื่อฝน  
นายก  อบต.พังเทียม  ตกเกิดน้ าขังเป็นแอ่งไม่สามารถระบายได้จากการส ารวจประมาณราคาต้องใช้  
    งบประมาณค่อนข้างสูงประมาณส่ีแสนกว่าบาทจากการตรวจสอบพื้นท่ีบริเวณ  
    ด้านข้างถมสูงดินไหลลงถนน  บ้านข้างๆ  น าขอนไม้  กิ่งไม้  ต้นไม้  มาวางหน้าบ้าน   
    ต้องมีการน าส่ิงต่างๆ  ออกก่อนอาจจะต้องมีการท ารางระบายน้ าบริเวณท่ีเป็นแอ่ง  
    อาจจะพอแก้ปัญหาได้  
    ๖.๗  การปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเลียบคลอง  บ้านหนองปลาไหล  หมู่ที่  ๗   
          ต าบลพงัเทียม  อ าเภอพระทองค า  จังหวัดนครราชสมีา  
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พรชัย  พรหมมาศ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  ผมได้ส่งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์   
ส.อบต.  หมู่ที่  ๑  ขอให้มีการเกรดบดอัดถนนเลียบคลองบ้านหนองปลาไหล  หมู่ท่ี  ๗  เพื่อให้สะดวกใน  
    การสัญจรไปมา  และกองช่างได้ลงพื้นท่ีส ารวจแล้วครับ     
สมมิตร  บัวหอม  เชิญนายกองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  ช้ีแจง  
ประธานสภาฯ  
อิทธิศักด์ิ  อินทร์จ านงค์ ขอมอบกองช่างด าเนินการส ารวจครับ  
นายก  อบต.พังเทียม  
    ๖.๘  การซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างบ้านพังเทียม หมู่ที่  ๑  (สายธันวาแลนด์)    
          ต าบลพงัเทียม  อ าเภอพระทองค า  จังหวัดนครราชสมีา  
พรชัย  พรหมมาศ เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  สอบถามงบประมาณในการติดต้ัง  
ส.อบต.  หมู่ที่  ๑  ไฟฟ้าแสงสว่างสายหมู่บ้านธันวาแลนด์ว่าจะได้ด าเนินการหรือไม่  วันประชุม  
    ประจ าเดือนหมู่บ้านท่าน  นายก  อบต.  ได้หารือกับผู้ใหญ่บ้านพังเทียมไม่ทราบว่าจะ  
    ด าเนินการอย่างไรบ้างครับ    
อิทธิศักด์ิ  อินทร์จ านงค์ ทางกองช่างก าลังสืบราคาเพื่อจัดซื้อโคมไฟแสงสว่างส ารวจแล้วโคมไฟฟ้าแสงสว่างท่ี  
นายก  อบต.พังเทียม  ช ารุดหากซ่อมไม่คุ้มค่าเนื่องจากประมาณราคาแล้วใกล้เคียงกับซื้อใหม่  ผู้ใหญ่บ้าน  
    พังเทียมจะน างบประมาณของหมู่บ้านด าเนินการติดต้ังสายดับประมาณ  ๑๐๐  เมตร   
     พร้อมอุปกรณ์ครับ  
    ๖.๙  การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม    
             เพือ่แก้ไขปญัหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนบา้นโนนทอง  หมู่ที ่ ๑๓     
อุทัย  ค าสันเทียะ  เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม   โครงการของหมู่บ้านโนนทอง   
ส.อบต.  หมู่ที่  ๑๓ หมู่ท่ี  ๑๓  ท่ีได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  
    ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วขอขอบคุณคณะผู้บริหาร  กองช่าง  ส าหรับเรื่องท่ีท่าน  
    นายก  อบต.  ได้สอบถามงบประมาณในการพัฒนาหมู่บ้านจะเสนอให้มีการด าเนิน  
    โครงการถนนสายหลักของหมู่บ้านโนนทองท่ีประชุมประชาคมได้มีการปรึกษาหารือมีมติ  
    ว่าจะขอให้ด าเนินการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้านเนื่องจากสภาพถนนยังมีความล าบาก  
    ในการสัญจรไปมาเรียนประธานค่ะ  
    ๖.๑๐ การซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านสระตาล หมู่ที่ ๑๕  ต าบลพังเทียม  อ าเภอ  
          พระทองค า   จังหวัดนครราชสีมา  
สุชีพ  สุขนอก   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  ด้วยถนนลาดยางสายบ้านสระตาล   
ส.อบต.  หมู่ที่  ๑๕ หมู่ท่ี  ๑๕  มีสภาพที่ทรุดโทรมเป็นหลุมเป็นบ่อท าให้การสัญจรไปมาล าบากอยากให้  
    องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  ด าเนินการซ่อมแซมให้ด้วยครับ  
อิทธิศักด์ิ  อินทร์จ านงค์   ถนนลาดยางสายบ้านสระตาล  หมู่ท่ี  ๑๕  องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียมได้ท า  
นายก  อบต.พังเทียม  โครงการของบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  และเสนอขอ  
    งบประมาณโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง  ๒  โครงการให้ท่าน  ส.ส.พรเทพ   
    ศิริโรจนกุล  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  เขต  ๑๖  คือถนนสายบ้านหัวถนน  หมู่ท่ี  ๕ –  
    บ้านโพนไพล  หมู่ท่ี  ๒  และสายบ้านสระตาล  หมู่ท่ี  ๑๕  -  บ้านตลุกผักไร หมู่ท่ี  ๑๑              
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    ๖.๑๑  การด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
          พ.ศ.๒๕๖๗  ขององค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม   
สืบ  ภิรมจิตร   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม   ขอสอบถามการด าเนินโครงการ  
ส.อบต.  หมู่ที่  ๓ ก่อสร้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๗  
      ด าเนนิการแล้วเสร็จทุกโครงการหรอืยังครับ  หรอืวา่เหลือโครงการไหนบ้างท่ียังไม่  
    ด าเนินการครับ  
อิทธิศักด์ิ  อินทร์จ านงค์  โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๗  ท่ีได้รับ  
นายก  อบต.พังเทียม  การอนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  รอการจัดสรรงบประมาณจาก  
    รัฐบาล  เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๗  ของรัฐบาล  
    เพิ่งพิจาณาแล้วเสร็จเมื่อเดือนเมษายน  ๒๕๖๗  จึงท าให้การจัดสรรงบประมาณล่าช้า   
    ตอนนี้ได้ตรวจสอบงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  มีเพียงพอท่ีจะ  
    สามารถด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
    พ.ศ.๒๕๖๗  ได้และได้มอบหมายผู้อ านวยการกองคลัง  และผู้อ านวยการกองช่าง  
    ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการตามข้อบัญญัติของปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๗   
    แล้วครับ      
    ๖.๑๒  การเตรียมการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภคบ้านโนนไทรโยง  
             หมู่ที ่ ๑๗  ต าบลพังเทียม  อ าเภอพระทองค า   จังหวัดนครราชสีมา  
พัน  นิ่มบัวลา   เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล  
ส.อบต.  หมู่ที่  ๑๗ พังเทียมได้ด าเนินการวางท่อส่งน้ าเข้าสระน้ าสาธารณประโยชน์บ้านโนนไทรโยงขอ  
    สอบถามว่าจะสามารถเปิดน้ าเข้าสระน้ าสาธารณประโยชน์เพื่อผลิตประปาของหมู่บ้าน  
    ได้หรือไม่เพราะปัจจุบันน้ าในสระเหลือน้อยแล้วครับ     
อิทธิศักด์ิ  อินทร์จ านงค์ การเปิดน้ าเข้าสระบ้านโนนไทรโยงตอนนี้รอให้เทศบาลต าบลโนนไทยด าเนินการสูบน้ า  
นายก  อบต.พังเทียม  จากอ่างหนองกก  องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียมจะตรวจสอบว่าสาเหตุท่ีไม่สามารถ  
    เปิดน้ าเข้าสระได้เป็นเพราะระดับความสูงหรือเป็นเพราะวาล์วเปิด-ปิด  หรือไม่   
    องค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียมรอเทศบาลต าบลโนนไทยแจ้งรายละเอียดการเบิกค่า  
    สูบน้ าคาดว่าจะเป็นการอุดหนุนงบประมาณให้เทศบาลต าบลโนนไทย  หากได้รับ  
    รายละเอียดจะเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียมพิจารณาอนุมัติงบประมาณ  
    ต่อไปครับ    
สมมิตร  บัวหอม         มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  ท่านใดมีเรื่องจะเสนออีกหรือไม่   
ประธานสภาฯ             ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุม  ขอบคุณครับ    
ปิดประชุม    เวลา 1๔.๔๐ น. 
 

          (ลงช่ือ)         ชัยพร  รักงาม       ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                                 ( นายชัยพร   รักงาม ) 

                           เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม 
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   คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรับรองรายงานการประชุมสภาฯ   
    เมื่อวันท่ี    ๑๘  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๗ 
 

               (ลงช่ือ)        สุชีพ  สุขนอก      ประธานกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

                           ( นายสุชีพ   สุขนอก ) 

             สมาชิกสภา  อบต.  หมู่  ๑๕ 
  

               (ลงช่ือ)        ไพศาล  โกเมส     กรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม 

                            ( นายไพศาล  โกเมส ) 
             สมาชิกสภา  อบต.  หมู่  ๗  
 

              (ลงช่ือ)  ว่าท่ีร้อยตรีประสาธน์  พันธุ      กรรมการและเลขานุการตรวจสอบรายงานการประชุม 

                             ( ประสาธน์  พันธุ ) 

              สมาชิกสภา  อบต.  หมู่  ๔ 
 

  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพังเทียม  ได้มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลพังเทียม  สมัยสามัญ  สมัยท่ี  ๒  ประจ าปี  ๒๕๖๗  ครั้งท่ี  ๑  เมื่อวันท่ี        . 
เดือน.      พ.ศ.๒๕๖๗  
  
   จึงได้ลงลายมือช่ือรับรองไว้  เพื่อปิดประกาศรายงานการประชุมสภาฯ  ให้ประชาชนทราบ  
 

    (ลงช่ือ)     สมมิตร  บัวหอม 

                                             ( นายสมมิตร  บัวหอม )  

                                 ประธานสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลพังเทียม 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


